



CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA ỨNG CỬ VIÊN Tại khu dân cư số 8

Kính thưa: Quý cô bác, anh chị và bà con nhân dân cử tri!

- Tôi tên: **NGUYỄN THỊ THU THẢO** sinh năm :1982
- Công tác tại: **Huyện Đoàn Côn Đảo**
- Chức vụ hiện nay: **Bí thư Huyện Đoàn**
- Chức năng và nhiệm vụ chính của tôi là: **Lãnh đạo công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trên địa bàn huyện. Tham mưu cho Đảng, Chính quyền về công tác thanh niên, là người đại diện chăm lo, bảo vệ quyền lợi của tuổi trẻ, tạo môi trường lành mạnh cho thanh thiếu nhi hoạt động.**

Hôm nay, Tôi rất vinh dự và hạnh phúc được HĐND, UBMTTQVN huyện giới thiệu về ứng cử Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016-2021 tại khu dân cư số 8, nơi tôi được sinh ra và trưởng thành. Trước khi phát biểu về chương trình hành động của mình. Cho phép Tôi xin gửi đến quý cô bác, anh chị và toàn thể bà con cử tri khu 8 lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc, an khang thịnh vượng.

Kính thưa: Quý cô bác, anh chị và bà con nhân dân cử tri!

Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, do nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan Nhà nước cấp trên. Với tôi, đại biểu HĐND là đại biểu của nhân dân nên việc đầu tiên phải nghĩ đến, hành động vì quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân.

Kính thưa bà con, tôi vinh dự được bà con nhân dân Côn Đảo yêu thương bỏ phiếu, tôi đã trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2011-2016. Với vai trò và trách nhiệm của mình, bản thân tôi luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn và nhiệm vụ đại biểu do dân bầu ra. Trong nhiệm kỳ, Bản thân đã cùng với BCH Huyện đoàn làm tốt bảo vệ môi trường với sự tình nguyện của tuổi trẻ, công tác an sinh xã hội, như: vận động xây 02 nhà mái ấm đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, trao 1.067 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, các em khuyết tật với số tiền là: 521 triệu đồng, tổ chức đến thăm và trao 576 suất cho các gia đình chính sách, gia đình có công cách mạng, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện với số tiền 430 triệu đồng, Ngoài ra, cùng với Ban điều hành khu dân cư giúp đỡ và ủng hộ kịp thời những gia đình khó khăn cần sự giúp đỡ đột xuất như : chương trình giọt sữa cho em tại khu 2 với số tiền: 18.000.000; quyên góp giúp thanh niên bị u máu tại khu 3 với số tiền:18.000.000; quyên góp giúp 01 gia đình của thanh niên có con bị suy thận tại khu 8: 12.330.000 đ; gửi hỗ trợ tiền sữa cho gia đình a.Lê Đức Hoan khu 10 vợ mất trên bàn sanh với số tiền 6.500.000đ

Kính thưa: Quý cô bác, anh chị và bà con nhân dân cử tri!

Nếu được bà con tiếp tục yêu thương, tin nhiệm, với nhiệm vụ Thủ lĩnh Đoàn và là đại biểu dân cử bản thân tôi sẽ tiếp tục phát huy tốt khả năng, sở trường và kinh nghiệm công tác để làm tốt vai trò của người đại biểu hội đồng nhân dân, Dành nhiều thời gian hơn nữa để gặp gỡ, tiếp xúc lắng nghe và tổng hợp ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri và nhân dân, tham gia đầy đủ các kỳ họp HĐND để đề xuất đối với cấp chính quyền về những yêu cầu chính đáng mà cử tri và nhân dân mong đợi, thông qua các hoạt động giám sát và chất vấn tại các kỳ họp.

Là người lãnh đạo trực tiếp công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại địa phương, Bản thân tôi sẽ cùng với BTV Huyện Đoàn tiếp tục tìm tòi và xây dựng nhiều mô hình chương trình giáo dục nhất là giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu nh, tạo nhiều sân chơi lành mạnh giúp Đoàn viên thanh niên và học sinh tránh xa các tệ nạn xã hội, Hướng và giáo dục cho Đoàn viên thanh niên và các em, học sinh về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, yêu thương con người, bảo vệ giá trị truyền thống lịch sử trên quê hương Côn Đảo qua các chương trình xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, Xung kích tình nguyện vì bảo vệ an ninh, tổ quốc với công tác bảo vệ môi trường, an sinh xã hội, như: quan tâm chăm sóc, giúp đỡ người già, những gia đình khó khăn, giúp đỡ và tạo điều kiện cho thanh niên vay vốn làm kinh tế, vận động các mạnh thường quân từ các đoàn về nguồn tại Côn Đảo trao nhiều suất học bổng cho đoàn viên thanh niên, các em học sinh khó khăn, trẻ em tàn tật trên địa bàn huyện vượt qua hoàn cảnh để vươn lên trong học tập và công tác, đặc biệt là khu dân cư số 8.

Một lần nữa xin tôi xin gửi lời kính chúc sức khỏe đến quý cô bác, anh chị và bà con nhân dân cử tri. Xin chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị và bà cử tri đã lắng nghe. Xin cảm ơn Hội Đồng nhân dân huyện, UBMTTQVN Huyện, Ban Điều hành khu dân cư số 8 và Quý bà con nhân dân cử tri đã tạo điều kiện giúp tôi và những người ứng cử đại biểu HĐND được gặp gỡ bà con báo cáo chương trình hành động hôm nay.

Xin chân thành cảm ơn, và kính chào